

NHỮNG BÔNG HOA HỌC BÁC

□ NGUYỄN THÚY ANH

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng

Sau gần 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” (Chỉ thị số 05), ở Cao Bằng, nhiều địa phương, đơn vị đã phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, gắn thực hiện Chỉ thị với thực hiện nhiệm vụ chính trị và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhiều điển hình tiên tiến trong “*học tập và làm theo Bác*” đã xuất hiện trên tất cả các lĩnh vực với hơn 30 tập thể, cá nhân.

ĐIỂM TỰA LÒNG DÂN NƠI BIÊN GIỚI

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn quản lý, bảo vệ 34,3 km đường biên, 68 cột mốc (43 cột mốc chính, 25 mốc phụ) thuộc 3 xã: Minh Long, Lý Quốc, Đồng Loan (Hạ Lang). Đảng ủy, Ban chỉ huy đồn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Cuộc vận động “*Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng*

đanh Bộ đội Cụ Hồ” và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phát động phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện phong trào thi đua quyết thắng, thi đua đột kích, thi đua cao điểm, thi đua chuyên ngành, chuyên đề hằng năm trong đơn vị. Đồn đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả phong trào do Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh phát động như “*4 xây, 6*

chống, 2 nêu cao, 2 chất lượng và 4 tốt”. Trong đó: “*4 xây*” là: xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; xây dựng ý chí quyết tâm cao; xây dựng tinh thần trách nhiệm cao; xây dựng phong cách làm việc khoa học; “*6 chống*” là: chống tự diễn biến, tự chuyển hóa; chống trung bình chủ nghĩa; chống quan liêu; chống thói quen ý lại; chống nói nhiều làm ít; chống nói nhưng không làm; “*2 chất lượng*” là: chất lượng nghị quyết lãnh



Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn tuần tra đường biên, mốc quốc giới.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn từ năm 2016 - 2017 đã tổ chức tuyên truyền, vận động

Đăng ký tham gia cùng bộ đội biên phòng quản lý, bảo vệ biên giới

8 tập thể và
304 hộ gia đình
31 tổ an ninh tự quản

Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

240 buổi
13.944 lượt người nghe

Tuần tra bảo vệ biên giới

504 lần
2.815 lượt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân

Phối hợp với các lực lượng

Bắt giữ 15 vụ với 18 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy

“Chất lượng các mặt giáo dục được nâng lên, năm sau cao hơn năm trước. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông luôn đứng ở nhóm đầu của tỉnh, số học sinh đỗ đại học hàng năm đều tăng.

Cán bộ giáo viên, học sinh nhà trường thấp hương báo công tại nhà tưởng niệm Bác Hồ, Pác Bó, Hà Quảng



đạo; chất lượng tổ chức thực hiện nghị quyết; “2 nêu cao” là: nêu cao tự phê bình và phê bình; nêu cao trách nhiệm làm gương; “4 tốt” là: nhận thức trách nhiệm tốt; nề nếp chất lượng sinh hoạt tốt; dân chủ, đoàn kết tốt; tự phê bình và phê bình tốt. Duy trì thường xuyên mô hình “Mỗi tuần 1 câu hỏi, 1 đáp án”, phong trào “Chiến sĩ biên phòng viết”... Đồn cũng đã tổ chức tọa đàm “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, chiến sĩ. Đến nay, 100% cán bộ, chiến sĩ đăng ký phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Từ năm 2016 - 2017, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền, vận động được 18 tập thể và 304 hộ gia đình đăng ký tham gia cùng bộ đội biên phòng quản lý, bảo vệ biên giới, 31 tổ an ninh tự quản; tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và 3 văn kiện pháp lý về

quản lý bảo vệ biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc được 240 buổi với 13.944 lượt người nghe; tuần tra bảo vệ biên giới 504 lần với 2.815 lượt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham gia; phối hợp với các lực lượng bắt giữ 15 vụ với 18 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 11kg viên ma túy tổng hợp dạng đá,...

Hưởng ứng phong trào “Nâng bước em đến trường”, cán bộ, chiến sĩ ủng hộ, cấp học bổng 500 nghìn đồng/tháng cho 8 học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Hưởng ứng chương trình “Bò giống cho người nghèo nơi biên giới” và chương trình xây dựng nông thôn mới, đồn đã cùng với địa phương trao 88 con bò giống cho các hộ nghèo, giúp 1 xóm di dời gia súc ra khỏi gầm sàn, tham gia giúp dân 537 ngày công làm 3,3 km đường bê tông.

Với những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ, 5 năm liền từ 2013 đến nay, đơn vị liên tục được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”.



CHẤP CÁNH ƯỚC MƠ HỌC TRÒ

Chi bộ Trường Trung học phổ thông Nguyễn Bình đưa nội dung học và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng, xây dựng kế hoạch, quy chế làm việc; kiểm điểm định kỳ trong các cuộc họp chi bộ, họp hội đồng; kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình; gắn việc học và làm theo Bác với các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành sôi nổi, sáng tạo như: Cuộc vận động “*Hai không*”; “*Mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo*” và phong trào “*Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực*”. Mỗi cán bộ, giáo viên đều đăng ký và thực hiện ít nhất 1 việc làm cụ thể về học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, như: gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động giáo dục của nhà trường; đổi mới lề lối làm việc; đổi mới phương pháp giảng dạy; đổi mới kiểm tra đánh giá... Thực hiện tốt việc dạy học tích hợp tư tưởng, đạo

đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong các môn văn, sử, giáo dục công dân... Tổ chức các buổi ngoại khóa tuyên truyền về nội dung liên quan đến các ngày lễ lớn trong tháng, năm gắn với các việc làm, những câu chuyện về Bác để giáo viên, học sinh hiểu sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với những cách làm hay, tạo hứng khởi trong học tập và làm theo Bác, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Bình đã đạt được những thành tích đáng khích lệ. Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2016-2017, nhà trường có 4 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 88 học sinh giỏi cấp tỉnh, 9 giải Quốc gia, 3 sản phẩm nghiên cứu khoa học, kỹ thuật đoạt giải cấp tỉnh, 1 giải tham dự cấp quốc gia. Chất lượng các mặt giáo dục được nâng lên, năm sau cao hơn năm trước. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông luôn đứng ở nhóm đầu của tỉnh, số học sinh đỗ đại học hằng năm đều tăng. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, mỗi năm Nhà

trường kết nạp được 1-2 đảng viên mới, 100% đảng viên được đánh giá đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chi bộ nhiều năm đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh. Năm học 2015-2016, trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ thi đua, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

NGƯỜI BÍ THƯ CÓ TƯ DUY ĐỔI MỚI

Xóm 5 Nam Phong, xã Hưng Đạo thành phố Cao Bằng có 48 hộ, với 178 nhân khẩu, trong đó chi bộ xóm có 14 đảng viên. Với phương châm “*làm những việc có lợi cho người dân vừa là trách nhiệm, vừa là niềm vui; đòi hỏi sự năng động, kiên trì, làm sao đứng trước dân phải có sức thuyết phục, nói để nhân dân nghe theo Đảng*”, đồng chí Bí thư chi bộ Hoàng Văn Chính nắm chắc hoàn cảnh từng hộ, tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc của người dân trong xóm, chỉ đạo giải quyết mọi khó khăn, đưa phong trào của cơ sở đi lên.

Bám sát các chủ trương, đường lối, nghị quyết cấp trên, đồng chí Hoàng Văn Chính đã đề xuất với chỉ ủy lãnh đạo nhân dân chuyển trồng lúa một vụ sang trồng cây thanh long, cây đào cảnh, cây thuốc lá. Đến nay, cả xóm trồng được trên 5 ha thanh long, 1,5 ha đào cảnh, 3,5 ha rau màu và 1 ha cây thuốc lá. Ngoài ra, các hộ trong xóm còn chăn nuôi hơn 70 con trâu, 200 con lợn thịt, trên 3.000 con gia cầm... Từ việc mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhiều hộ có thu nhập từ 100 đến 300 triệu đồng, bình quân thu nhập đầu người năm 2016 đạt 25 triệu đồng/năm.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đồng chí Chính đã cùng với hội, đoàn thể của xóm đến từng nhà tuyên truyền, vận động người dân đóng góp 240 triệu đồng và 2.000 công lao động xây dựng 1 tuyến đường nội xóm, 1 tuyến đường trục thôn, trục chính nội đồng dài 1.410m, rộng 3m; vận động được 33 hộ trong xóm hiến 1.360,5m² để mở rộng

tuyến đường liên xã. Trong đó, riêng gia đình đồng chí Chính tự nguyện hiến trên 400m² đất và 10 triệu đồng.

Với sự nỗ lực của cá nhân đồng chí và sự đoàn kết của tập thể, từ năm 2011 đến nay, chỉ bộ xóm 5 Nam Phong đều đạt trong sạch vững mạnh, cá nhân đồng chí 3 năm liền từ 2014 - 2016 đều đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng chí Hoàng Văn Chính đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự phát triển nông thôn giai đoạn 2011-2015; Bằng khen của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05.

Trên đây là 3 trong số những điển hình tiên tiến tiêu biểu của tỉnh Cao Bằng sau gần 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05. Để cổ vũ, động viên, biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến, năm



Người dân đóng góp 240 triệu

đồng và 2.000 công lao động xây dựng 1 tuyến đường nội xóm, 1 tuyến đường trục thôn, trục chính nội đồng dài 1.410m, rộng 3m; vận động được 33 hộ trong xóm hiến 1.360,5m² để mở rộng tuyến đường liên xã”.

2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tham mưu cho Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức gặp mặt, biểu dương, khen thưởng những điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018 nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2018). □



Tham gia Lễ ra quân Tháng thanh niên năm 2011